

Hết lòng với người có công



Nhiều thiết bị được đầu tư phục vụ nhu cầu tập luyện nâng cao sức khỏe cho người có công.

Năm 2024, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình (cơ sở 1, xã Đông Minh, huyện Tiên Hải) được giao chỉ tiêu điều dưỡng gần 3.800 lượt người có công (NCC) và thân nhân NCC với cách mạng. Trung tâm đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, xây dựng chương trình điều dưỡng đúng quy định.

Tuy sức khỏe mỗi ngày một giảm sút nhưng ông Lê Viết Cán, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) vừa là thương binh nặng đồng thời bị nhiễm chất độc hóa học vẫn cố gắng thu xếp để về điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công. Sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cán bộ, nhân viên Trung tâm khiến ông rất phấn khởi. Ông tâm sự: Đây là lần thứ ba tôi về đây điều dưỡng. Mỗi lần đến là mỗi lần thấy sự đổi thay ở Trung tâm; cảnh quan ngày càng khang trang; tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên rất tốt, làm cho chúng tôi rất vui và hài lòng. Chế độ sinh hoạt hàng ngày bảo đảm đúng quy định. Là người lính một thời "vào sinh ra tử" cống hiến cho cách mạng, may mắn trở về, nhận được sự quan tâm của

Đảng, Nhà nước, chúng tôi rất phấn khởi.

Dù đã nhiều lần đến điều dưỡng ở Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công nhưng mỗi lần đến đây ông Phạm Quang Lung, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đều thấy đổi mới. Nhất là tinh thần, thái độ chăm sóc NCC rất tận tình, chu đáo. Ông Lung chia sẻ: Tôi xuống đây điều dưỡng lần này là lần thứ năm. Mỗi lần xuống thấy Trung tâm có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, hệ thống phòng nghỉ, phòng ăn, phòng chăm sóc sức khỏe được đầu tư hiện đại. Nhận được sự chăm sóc tận tình của các đồng chí trong Ban giám đốc cũng như cán bộ, nhân viên Trung tâm, mỗi chúng tôi đều thấy vui, sức khỏe được nâng lên.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình đều xác định việc chăm lo cho NCC là nghĩa vụ, trách nhiệm nên thực hiện công việc một cách tận tình, chu đáo để bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh. Ông Phạm Thế Dương, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm cho biết:

Đến thời điểm này, chúng tôi đã điều dưỡng cho gần 2.000 đại biểu NCC. Trung tâm bố trí cán bộ, nhân viên phục vụ NCC cẩn thận, chu đáo. Chú trọng công tác chuẩn bị nguồn thực phẩm, năm nay Trung tâm thuê 1 nhà cung cấp để bảo đảm nguồn thực phẩm phải thực sự an toàn, các món ăn phải được chế biến phù hợp với khẩu vị của mỗi cá nhân. Điều đáng mừng là hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc được quan tâm, đầu tư nên việc chăm sóc, phục vụ đại biểu NCC ngày càng tốt hơn.

Sau chiến tranh, có những người vợ, người mẹ vĩnh viễn mất đi người chồng, người con của mình. Những thương bệnh binh, bệnh trở về với cuộc sống đời thường nhưng mang trên mình vết thương không thể chữa lành. Bởi vậy, công tác chăm lo cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng được ngành lao động - thương binh và xã hội nói chung, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công nói riêng tiếp tục thực hiện tốt để góp phần đền đáp công lao to lớn của những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HỒNG ANH

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Thái Bình đã triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, các dự án thuộc chương trình. Từ đó tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm.

Năm 2021, Thái Bình tổ chức tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, kết quả toàn tỉnh có 15.739 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,4%; 16.218 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,47%. Nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch giảm nghèo với nhiều giải pháp cụ thể. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 11.925 hộ nghèo, giảm 3.814 hộ, giảm 0,58% và 12.587 hộ cận nghèo, giảm 3.631 hộ, giảm 0,55% so với kết quả tổng rà soát năm 2021.

Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu giảm từ 1.000 - 1.500 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Để hiện thực hóa được mục tiêu đó, tỉnh đề ra các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững. Hàng năm, đưa chỉ tiêu giảm nghèo vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Chú trọng gắn kết công tác giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tăng cường huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình nhằm tạo sinh kế cho người nghèo, bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận được nguồn vốn vay khi có nhu cầu vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Trần Hữu Thông, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Với mục tiêu bảo đảm cho con của hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận các trường đào tạo nghề, từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ miễn học phí cho 28.079 học sinh thuộc hộ nghèo với kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng; giảm học phí cho 19.077 lượt học sinh thuộc

hộ cận nghèo với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 32.576 lượt học sinh nghèo với kinh phí hỗ trợ hơn 21,3 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho 8.090 lượt trẻ em từ 3 - 5 tuổi học mẫu giáo với kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đã tổ chức cấp 61.063 thẻ BHYT cho người nghèo với kinh phí hỗ trợ hơn 50,2 tỷ đồng và 92.484 thẻ BHYT cho người cận nghèo với kinh phí hơn 73,1 tỷ đồng. Về chính sách tín dụng ưu đãi, đã có 3.136 lượt hộ nghèo được hỗ trợ chính sách ưu đãi với tổng kinh phí 153,7 tỷ đồng; có 4.212 lượt hộ cận nghèo được hỗ trợ chính sách ưu đãi với tổng kinh phí 208 tỷ đồng và 23.253 lượt hộ thoát nghèo được vay vốn tín dụng với tổng kinh phí 1.100 tỷ đồng.

Xã Hồng Việt (Đông Hưng), gia đình ông Nguyễn Thái Định nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ông Định chia sẻ: Những năm trước gia đình tôi khó khăn lắm. Nhờ có vốn vay ưu đãi của

Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi đã đầu tư chăn nuôi và phát triển sản xuất bằng việc trồng cây cảnh với cây trồng chủ lực là cây mộc hương. Chịu khó chăm bẵm nên cây trồng phát triển tốt, nhiều thời điểm xuất hàng gặp giá bán thuận lợi đã giúp gia đình tôi cải thiện thu nhập. Hiện nay, kinh tế gia đình tôi khá hơn trước rất nhiều. Gia đình tôi đã thoát nghèo.

Theo ông Bùi Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chương trình giảm nghèo thực sự trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Các chính sách, chế độ được triển khai với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả hữu hiệu. Hộ nghèo, cận nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước, số hộ nghèo trong tỉnh giảm đáng kể, đời sống của người nghèo từng bước cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới của

tỉnh được triển khai mạnh mẽ đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp và tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của người nghèo trong tự ý thức vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội. Nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn khó khăn. Nâng cao hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo. Thường xuyên kiểm tra, tổ chức tổng kết gắn với phong trào thi đua "Vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

DUY TÙNG



Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình ông Nguyễn Thái Định ở xã Hồng Việt (Đông Hưng) có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nỗ lực chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết vụ án



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.

Thực hiện chủ đề năm "Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đông Hưng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc, công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ.

Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng và thực hiện yêu cầu chuyển đổi số, Viện KSND huyện đã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ; đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ; triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm trong quản lý hành chính nội bộ, quản lý án;

thực hiện số hóa hồ sơ 100% vụ án hình sự. Đối với các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, Viện KSND huyện đã tổ chức nghiên cứu xây dựng sơ đồ tư duy các vụ án để sử dụng hiệu quả trong quá trình đề xuất, chỉ đạo giải quyết án và phục vụ nâng cao hiệu quả tranh tụng tại các phiên tòa. Viện KSND huyện xác định đột phá trong năm 2024 là: Nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết vụ án dân sự, hành chính của kiểm sát viên để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại. Để thực hiện đột phá đó, Viện KSND huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, bố trí công

việc phù hợp với từng kiểm sát viên để phát huy năng lực, trình độ, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án của Tòa án nhân dân huyện từ khi nhận, xử lý đơn khởi kiện đến khi ra bản án, quyết định. Đối với các vụ án kiểm sát viên tham gia phiên tòa thì phối hợp tiếp cận hồ sơ sớm để nghiên cứu toàn diện để lãnh đạo Viện KSND huyện chỉ đạo thực hiện ban hành yêu cầu bảo đảm chất lượng. Từ đầu năm đến nay, Viện KSND huyện đã kiểm sát giải quyết 206 vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND huyện đã ban hành 1 kháng nghị phúc thẩm, 6 kiến nghị, 6 văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân huyện xác minh tố tụng

chứng cứ bảo đảm việc giải quyết các vụ việc chính xác, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nhà nước. Viện KSND huyện cũng đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Chủ động đề xuất và tăng cường ban hành các văn bản yêu cầu trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự bảo đảm hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh việc ban hành yêu cầu xác minh, điều tra đối với 100% các tin báo tố giác tội phạm, các vụ án hình sự đang điều tra, từ đầu năm đến nay đơn vị còn ban hành 34 yêu cầu khác trong tố tụng hình sự (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023) nhằm bảo đảm giải quyết xử lý triệt để các nguồn tin tố phạm, các vụ án, vụ việc, chống oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Qua đó, Viện KSND huyện đã kiểm sát giải quyết 69 tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát khởi tố 81 vụ án, phê chuẩn khởi tố 134 bị can (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023); quyết định truy tố 62 vụ án, 192 bị can, đạt 100% và đều bảo đảm đúng tội danh, đúng pháp luật. Viện KSND huyện thường xuyên hợp tác chặt chẽ với các ngành tích cực tham gia xử lý các vụ việc phức tạp, nhất là tiếp tục tham mưu giải pháp ổn định tình hình an ninh trật tự tại xã Đông Á; làm tốt nhiệm vụ đấu mới chủ trì phối hợp liên ngành tư pháp, xác định và giải quyết 10 vụ án nghiêm phục vụ công tác phòng, chống các

loại tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Từ năm 2023 đến nay, Viện KSND huyện Đông Hưng được đánh giá là đơn vị xuất sắc tiêu biểu, được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, được đề nghị tặng bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho tập thể đơn vị và 2 cá nhân.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2024, đơn vị quyết tâm phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác cả năm 2024, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó, tiếp tục quán triệt phương châm "Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả", thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, các nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản của Viện KSND huyện là yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị. Tăng cường vai trò công tố trong quá trình điều tra, kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm minh, triệt để các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dự luận quan tâm, các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ công tác quản lý, cải thiện phương pháp nghiên cứu hồ sơ, số hóa hồ sơ vụ án, nâng cao chất lượng, hiệu quả tranh tụng của kiểm sát viên. Chủ động đẩy mạnh hơn công tác phối hợp liên ngành, áp dụng các biện pháp kiểm sát để đẩy nhanh trình độ giải quyết các vụ, việc; phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong phòng ngừa vi phạm, tội phạm diễn biến phức tạp.

PHAN VŨ TRANG
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng

ĐÔNG HƯNG Duy trì 79 mô hình dân vận khéo

Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Đông Hưng tiếp tục được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, có cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Đến nay, toàn huyện có 79 mô hình dân vận khéo, trong đó lĩnh vực kinh tế 22 mô hình, lĩnh vực văn hóa, xã hội 30 mô hình, quốc phòng, an ninh 10 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 17 mô hình. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo việc làm cho nhiều người.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua và xây dựng, nhân rộng các điển hình, mô hình dân vận khéo.

TRUNG HIỀU



Mô hình "Dân vận khéo" sản xuất nấm đông trùng hạ thảo đạt sản phẩm OCOP 3 sao của anh Nguyễn Hữu Hiện, xã Phú Lương (Đông Hưng).

QUỲNH PHỤ Xử lý 1.406 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Theo báo cáo của Công an huyện Quỳnh Phụ, trong 6 tháng đầu năm 2024, qua công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã phát hiện và xử lý 1.406 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 3,67 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

NGUYỄN CƯỜNG